

ม.สารคามเพิ่มมูลค่างานวิจัย เดอะกีฟวิ่งที่ผลิตเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยมหาสารคามจับมือนักธุรกิจต่อยอดผลงานวิจัย เพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ อนุญาต “เดอะ กีฟวิ่ง ที่” ใช้นุสลิทธิบัตร 3 ผลงาน เครื่องดื่มสมุนไพร นำไปย่นางแดง ไบหม่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดมหาสารคามว่า หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงนามกับบริษัท เดอะ กีฟวิ่ง ที่ จำกัด อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชน สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น

รศ.ดร.ศุภชัย สมบัติโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการรวบรวม รับโอน และดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทุกประเภท ได้แก่ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าไปแล้วมากกว่า 50 ผลงาน

นอกจากนั้น ในปีงบประมาณ 2557 ยังได้ยื่นคำขอเพื่อจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท เดอะ กีฟวิ่ง ที่ จำกัด ซึ่งต่อมาทางบริษัทได้ให้ความ

สนใจที่จะขออนุญาตใช้สิทธิ (Licensing) ในเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งหมดจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 1.อนุสิทธิบัตรเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพร และกรรมวิธีการทำ

2.อนุสิทธิบัตรเรื่องเครื่องดื่มนำไย่นางแดงที่มีส่วนผสมของรังจืดกับมะรุุม และกรรมวิธีการทำ และ 3.อนุสิทธิบัตรเรื่องเครื่องดื่มสมุนไพรจากไบหม่อนที่มีส่วนผสมของข้าวกล้อง และกรรมวิธีการทำ ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ “โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำหน้าที่ในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ หรือผู้ประกอบการที่ต้องการเทคโนโลยีในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการ

นอกจากนั้น ในปี 2553 ได้มีการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (MSU-IPMO) เพื่อให้บริการ ให้คำปรึกษา และส่งเสริมการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย



ต่อยอดงานวิจัย - ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ล่าสุดนี้ได้ อนุญาตให้เอกชนใช้สิทธิในเทคโนโลยี 3 ผลงาน ได้แก่ เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการทำ, เครื่องดื่มนำไย่นางแดง และไบหม่อน